

กรมการช่าง อบจ. ตาก
 ก.บ. ก.จ.
 ก.ว. ก.ร.
 ก.อ.
วันที่ 16 ต.ค. 2558



สตง.ตาก
เลขที่รับ 12125
วันที่ 16 ต.ค. 2558
เวลา.....น.

ที่ ตก ๗๔๒๐๑/ว๑๑๙๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ
หมู่ที่ ๑๑ บ้านลานสาง อำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

ก.จ.
เลขที่ 1372
วันที่ 19 ต.ค. 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างก่อสร้าง

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดตาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.๑) ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ได้แก่ป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการแบบชั่วคราว ๑ ป้าย (ป้ายก่อนดำเนินการ) และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ แบบถาวร ๑ ป้าย (ป้ายหลังดำเนินการเสร็จ) สถานที่ก่อสร้างบริเวณ หมู่ที่ ๖ บ้านอุ้มยอม ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตามแบบ (สธ.ศพด.๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ จึงขอส่งประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว มาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกันและสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ ระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม - ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมนึก คุ่มยิ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ

ส่วนการคลัง

โทร/โทรสาร ๐ - ๕๕๘๙ - ๕๕๖๘

www.maetho-tak.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส.ศพด.๑) ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ขนาด กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ได้แก่ป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการแบบชั่วคราว ๑ ป้าย (ป้ายก่อนดำเนินการ) และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ แบบถาวร ๑ ป้าย (ป้ายหลังดำเนินการเสร็จ) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านอุ้มยอม ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตามแบบ (ส.ศพด.๑) ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท

วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๙๘๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
จากการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก

ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ๑,๙๘๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขาย/รับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการในท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นของสอบราคา
๓. มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้าง โดยมีมูลค่าสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐ % ของวงเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า ๙๑๑,๕๐๐.-บาท

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ/จ้างครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP)

๖. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๗. คู่สัญญาจ้างต้องรับจ่ายและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามคณะกรรมการประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างจะถือว่าผู้เสนอราคา
เข้าใจในรายละเอียดชัดเจนแล้ว หากมีข้อสงสัยต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้สอบถามได้ที่กองช่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ท้อ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดขายเอกสารสอบราคา

ระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ในวันและเวลาราชการ) ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ในวันและเวลาราชการ) ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

และในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ยื่นซองสอบศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการ
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอหลังเก่า(ชั้น ๑) ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก

กำหนดเปิดซองสอบราคา

กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ ระหว่างวันที่ ๑๖
ตุลาคม - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ - ๕๕๘๙-๔๕๖๘ ต่อ ๑๗ ในวันและเวลา
ราชการหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.maetho-tak.go.th และ www.gprocurement.go.th โดยผู้ซื้อแบบ
เอกสารสอบราคาจะต้องเตรียมเอกสารพร้อมประทับตราห้างฯ หรือบริษัท(ถ้ามี) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เวลา ซื้อแบบ
ดังนี้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่ขาดอายุ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน

๑ ชุด

๓. สำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๔. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มอบอำนาจ
และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

การประกาศสอบราคาจ้าง ครั้งนี้ จะดำเนินการทำสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อ มีงบประมาณเพียงพอหรือองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ท้อ ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์
ที่จะยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อ/จ้าง ครั้งนี้โดยไม่มีผลผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นางสมนึก คุ่มยิ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ

หมายเหตุ “การซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดจ้างได้”